

Số: 709 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2020

### **THÔNG BÁO**

#### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thuận và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của Vĩnh Thuận**

Ngày 07 tháng 9 năm 2020; tại UBND huyện Vĩnh Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thuận và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của huyện Vĩnh Thuận.

Tham dự buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận báo cáo, nghe ý kiến phát biểu của Bí thư Huyện ủy, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc; nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đã có ý kiến kết luận buổi làm việc như sau:

1. Trong điều kiện khó khăn chung trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có các vấn đề về ngân sách, đầu tư công năm 2020, triển khai Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt, tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện nhiệm vụ của huyện đạt nhiều kết quả tích cực; các công trình, dự án cơ bản đã được giao thầu, lựa chọn đơn vị thi công; các vướng mắc trong đầu tư công cơ bản được tập trung xử lý, tháo gỡ; Huyện ủy cũng đã có văn bản chỉ đạo thực hiện, phân công thực hiện đối với lĩnh vực đầu tư công của huyện sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Văn bản số 1163-CV/TU ngày 21 tháng 7 năm 2020. UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện của huyện Vĩnh Thuận.

Trên lĩnh vực đầu tư công, qua báo cáo, tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài đạt 63,99% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2020 đến 31/8/2020 đạt 35,98% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.

Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại phải thực hiện là rất nặng nề; UBND tỉnh sẽ điều chuyển tăng thêm khoảng 22 tỷ đồng, nâng tổng vốn của huyện là khoảng

66 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại giải ngân khoảng 20 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân khoảng 30%. Với nhiệm vụ giải ngân đạt 100% như quy định của Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ thì nhiệm vụ còn lại của huyện Vĩnh Thuận cần phải tập trung triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, năm 2020, là năm cuối của giai đoạn 2016-2020, vốn còn lại không sử dụng hết thì không được chuyển tiếp sang giai đoạn sau. Việc không sử dụng hết vốn trong năm 2020 sẽ gây ảnh hưởng đến việc cân đối của giai đoạn 2021 – 2025; do đó, yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thuận phải quyết tâm cao nhất, kết quả giải ngân năm 2020 của huyện phải đạt 100%.

Để đạt kết quả, UBND huyện Vĩnh Thuận phải tăng cường, tập trung chỉ đạo; phải phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo UBND huyện, việc phân công phải đến từng công trình, dự án cụ thể để đôn đốc, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc và việc phân công, phân nhiệm gắn với đánh giá cán bộ năm 2020 như chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, UBND huyện Vĩnh Thuận cần lưu ý các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, đủ điều kiện hoàn thành, quyết toán trong năm 2020 thì tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành ngay trong năm 2020 và chỉ đạo tổ chức nghiệm thu, quyết toán, tất toán tài khoản ngay trong năm 2020, không để sang năm sau quyết toán.

Theo báo cáo, việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của huyện thực hiện khá tốt; tuy nhiên, hồ sơ tồn tại vẫn còn. Do đó, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Trên tinh thần phấn đấu đạt 100% tỷ lệ giải ngân; do đó, trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công, UBND huyện Vĩnh Thuận cần linh hoạt, rà soát, xem xét điều chuyển ngay những nguồn vốn có thể điều chuyển trong nội bộ huyện, công trình nào, lĩnh vực nào có tiến độ, giải ngân tốt thì tập trung điều chuyển, bổ sung vốn để triển khai thi công. Trường hợp huyện không sử dụng hết vốn, UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn của huyện đi công trình khác, nơi khác.

## 2. Về các kiến nghị của UBND huyện Vĩnh Thuận:

a) Đối với đề nghị chuyển vốn sang giai đoạn 2021 – 2025 đối với Dự án Đầu tư Trung tâm Văn hóa – Thể thao (giai đoạn 2): hiện nay, Dự án đã được UBND tỉnh bổ sung vốn, do đó UBND huyện Vĩnh Thuận cần tập trung, chủ động xử lý vướng mắc về mặt bằng và đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Dự án. Trường hợp không sử dụng hết vốn thì rà soát các công trình trong nội bộ để điều chuyển.

b) Đối với việc bổ sung vốn 2,2 tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đưa lò đốt rác đi vào vận hành: thống nhất chủ trương theo đề nghị. Tuy nhiên, UBND huyện cần xem xét quy mô xây dựng, đánh giá cụ thể, đảm bảo đồng bộ và phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Về vốn thì bố trí trong giai đoạn 2021 – 2025; trước mắt, UBND huyện khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục; trường hợp hồ sơ, thủ tục hoàn thành thì bố trí ngay trong kế hoạch vốn năm 2021.

c) Về bổ sung vốn 2,9 tỷ đồng để chỉnh trang, nâng cấp khu vực Nhà thiếu nhi huyện và 06 tỷ đồng để xây dựng cầu nghĩa trang: thống nhất chủ trương, bố trí vốn trong kế hoạch vốn trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025. UBND huyện Vĩnh Thuận chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện.

d) Về giải quyết phần đất còn lại trước trụ sở làm việc mới của Ban Chỉ huy Quân sự huyện: đây là trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với UBND huyện Vĩnh Thuận làm việc với hộ dân để động viên, xử lý, thanh toán theo phương án bồi hoàn đã được duyệt. Đề nghị Huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Thuận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất rà soát, xem mức độ cần thiết phải sử dụng 5.609 m<sup>2</sup> này. Trong đó, xem xét đánh giá việc nếu không sử dụng thì có tác động, ảnh hưởng gì đến trụ sở, công năng sử dụng của trụ sở để nghiên cứu, có thể điều chỉnh quy hoạch hoặc có hướng xử lý dứt điểm, không kéo dài.

Trường hợp UBND huyện Vĩnh Thuận đề xuất sử dụng trụ sở cũ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện thì UBND huyện Vĩnh Thuận có văn bản báo cáo cụ thể mục đích sử dụng khi giữ lại và xem xét, cân đối hoàn ứng khoản kinh phí đã tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trụ sở mới của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

đ) Trong phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, các dự án, công trình phân cấp cho huyện quản lý, huyện cần lưu ý sắp xếp, ưu tiên trong việc phân bổ, bố trí vốn.

e) Về việc bố trí vốn cho các công trình chiếu sáng: UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của huyện, sẽ nghiên cứu, xem xét chỉ đạo bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo khả năng của ngân sách.

g) Về đề nghị bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: UBND huyện Vĩnh Thuận chờ chỉ đạo chung của Tỉnh ủy đối với việc này.

h) Đối với kiến nghị xem xét đầu tư một số tuyến đường trung tâm thị trấn Vĩnh Thuận thành đô thị loại IV: UBND huyện Vĩnh Thuận làm việc với các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

3. Khi xây dựng tiêu chí phân bổ vốn giai đoạn 2021 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần lưu ý, xem xét tăng thêm tỷ lệ bố trí cho các vùng có khó khăn và các huyện cần hoàn thành các tiêu chí để đạt huyện nông thôn mới.

4. Về kinh phí sửa chữa giao thông nông thôn, đường về trung tâm các xã: giao Sở Giao thông vận tải xem xét, có định hướng trong giai đoạn sắp tới, trong đó có phần bố trí vốn cho nâng cấp, sửa chữa ngoài phần bố trí cho xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đạt huyện nông thôn mới.

Đối với kinh phí duy tu, sửa chữa định kỳ hàng năm: Sở Giao thông vận tải lưu ý cho các huyện có địa chất yếu, thường xuyên sạt lở của khu vực như: U Minh Thượng, Vĩnh Thuận để đảm bảo hạ tầng giao thông đã đầu tư.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín; Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND huyện Vĩnh Thuận biết để thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành dự họp;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Huyện ủy Vĩnh Thuận;
- UBND huyện Vĩnh Thuận;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nknguyen.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Huỳnh Vĩnh Lạc**